

\*

Số 1712-CV/TU

Tuyên Quang, ngày 17 tháng 11 năm 2022

V/v thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW  
ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư

*Kính gửi:* - Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,  
- Các ban đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy,  
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,  
- Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức  
chính trị - xã hội cấp tỉnh

-----

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030 (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 15-CT/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các ban đảng Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tổ chức quán triệt sâu rộng và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 15-CT/TW và các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác ngoại giao kinh tế nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác ngoại giao kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; chủ động lãnh đạo, chỉ đạo công tác ngoại giao kinh tế ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hoạt động ngoại giao kinh tế cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, lấy lợi ích quốc gia - dân tộc, của tỉnh, hiệu quả thực chất làm tiêu chí hàng đầu. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung Chỉ thị số 15-CT/TW, trọng tâm là:

Tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với các địa phương, tổ chức của các quốc gia đã thiết lập quan hệ hợp tác. Tích cực, chủ động xây dựng, mở rộng quan hệ hợp tác cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức quốc tế, cơ quan, tổ chức, địa phương của các quốc gia theo chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và phù hợp với tiềm năng, định hướng phát triển của tỉnh; tranh thủ tối đa nguồn lực từ các cơ chế, diễn đàn đa phương để thúc đẩy hợp tác, liên kết kinh tế, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế. Tích cực vận động, thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương, nhất là các lĩnh vực: Phát triển nông nghiệp; du lịch; nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và phát triển công nghệ; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; lao động, việc làm, xuất khẩu lao động... Triển khai hiệu quả các kế hoạch của tỉnh



thực hiện các hiệp định thương mại tự do. Mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động đối ngoại gắn với hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư. Khuyến khích, tạo điều kiện thu hút người Tuyên Quang ở nước ngoài đóng góp xây dựng quê hương, triển khai các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

Khuyến khích sự tham gia chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và người dân trong các hoạt động ngoại giao kinh tế. Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tham gia vào các chuỗi giá trị, sản xuất khu vực và toàn cầu, các hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư, hoạt động xây dựng thương hiệu và quảng bá, hỗ trợ tiêu thụ, xuất khẩu các sản phẩm có chất lượng, đặc trưng của tỉnh.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại; cập nhật kịp thời, hiệu quả các xu hướng hợp tác, mô hình phát triển mới để phục vụ công tác nghiên cứu, tham mưu dự báo, triển khai các hoạt động ngoại giao kinh tế của tỉnh. Nâng cao hiệu quả phối hợp trong thực hiện công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, giữa ngoại giao kinh tế với ngoại giao văn hóa, quốc phòng - an ninh.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác đối ngoại của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp về đạo đức, bản lĩnh chính trị, kiến thức, năng lực, trình độ, kỹ năng về ngoại giao kinh tế, kinh tế quốc tế, pháp luật quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế. Nâng cao năng lực tiếp nhận, quản lý vốn đầu tư nước ngoài. Bố trí và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế trong tình hình mới, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW và triển khai thực hiện hiệu quả đảm bảo phù hợp với chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác ngoại giao kinh tế, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

**3-** Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, nhân dân và doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận để thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về công tác ngoại giao kinh tế.

**4-** Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Ban Bí thư TW Đảng (B/c),
- Ban Đối ngoại Trung ương Đảng,
- Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao,
- Các Đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
- Đ/c Chánh, Phó Chánh VPTU,
- Chuyên viên NV VPTU,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



**Lê Thị Kim Dung**